



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 387

ngày 8 tháng 12 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành **Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp**

**Đắc Đạo**

*Tự rời thế giới không còn động  
Giải quyết trần tâm chuyển một vòng  
Uyển chuyển tiến hóa không dấy động  
Thực hành chơn pháp chẳng còn mong*

*Kính bái,  
Vĩ Kiên*

**Mục Bé Tám từ 29/09/02 đến 5/10/02**

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,  
**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Người không tu sống theo chiều hướng phát triển của tâm đời có hữu ích gì không?
- 2) Muốn có hạnh đức tốt thì phải làm sao?
- 3) Sự thương nhớ do đâu hình thành ?
- 4) Quý yêu do đâu hình thành ?
- 5) Thâm tình đạo pháp do đâu hình thành ?
- 6) Tiến tới trong thanh tịnh là phải làm sao ?
- 7) Muốn giữ chữ tín thì phải làm sao ?

<p><b>1) Montréal, 29-09-2002 10: 35 AM</b>  <i>Hỏi: Người không tu sống theo chiều hướng phát triển của tâm đời có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa người không tu sống theo chiều hướng phát triển của tâm đời cuối cùng phải bỏ xác ra đi mà không biết sẽ về đâu?</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Khổ! Khổ! Khổ! nhiều mới thức tâm  Tâm tu dứt khoát tự phân tâm  Đường đời xoay chuyển tùy duyên thức  Giải khổ giải mê tự tiến thâm</i></p>	<p><b>2) Montréal, 30-09-2002 8: 35 AM</b>  <i>Hỏi: Muốn có hạnh đức tốt thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn có hạnh đức tốt thì phải xây dựng</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Hạnh đức do tâm tự thức hồn  Hành thông đời đạo duyên tình tốt  Quý yêu Trời Phật tâm hành tiến  Thanh tịnh qui hồi tự cảm yên</i></p>
<p><b>3) Montréal, 01-10-2002 8 : 55 AM</b>  <i>Hỏi : Sự thương nhớ do đâu hình thành ?</i></p> <p>Đáp : Thưa sự thương nhớ do tập quán hình thành</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thường niệm qui nguyên tâm qui hội  Vững tâm bền chí tự khai hồi  Khai thông trí tuệ qui thanh giới  Chuyển thức phân hồn tự đến nơi</i></p>	<p><b>4) Montréal, 02-10-2002 3 : 37 AM</b>  <i>Hỏi : Quý yêu do đâu hình thành ?</i></p> <p>Đáp : Thưa sự quý yêu do sự tận tình của hành giả</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Quý yêu bảo vệ chuyển vô cùng  Ý thức thương yêu chỉ một vùng  Thương nhớ vô cùng duyên đạt thức  Tình thương đạo đức rõ vô cùng</i></p>
<p><b>5) Montréal, 03-10-2002 8 : 50 AM</b>  <i>Hỏi : Thâm tình đạo pháp do đâu hình thành ?</i></p> <p>Đáp : Thưa thâm tình đạo pháp do sự tận tâm hành pháp hình thành</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thực hành chất phát triển tâm linh  Khó khổ do tâm tự sửa mình  Trời Phật tận độ hướng triển trình  Qui nguyên thiền giác tự thân mình</i></p>	<p><b>6) Montréal, 04-10-2002 6 : 30 AM</b>  <i>Hỏi : Tiến tới trong thanh tịnh là phải làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thưa tiến trong thanh tịnh thì phải giải tỏa nội tâm</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Diệt tham tiến tới thanh bình tịnh  Giải tiến qui nguyên đạt mối giềng  Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên  Hành thông giải quyết chung đường tiến</i></p>
<p><b>7) Montréal, 05-10-2002 4 : 55 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn giữ chữ tín thì phải làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thưa muốn giữ chữ tín thì phải thành thật và trật tự</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Trung tín trật tự việc tối cần  Thực hành tiến tới tự phân lần  Ân cần xây dựng rất chuyên cần  Tự giác tự minh chuyển góp phần</i></p>	

---

**THƯ TỪ LAI VẮNG**

---

H, ngày 10/6/2002

Kính thưa Đức Thầy,

Con vui mừng gởi tin đến Đức Thầy là con đã được thoát nạn trong phiên tòa xử ngày 30/5. Trước ngày xử con đã phải thay đổi luật sư hai lần vì họ nhận tiền mà không làm việc nhưng khi xong mọi chuyện nghĩ lại cũng là do ý Bề Trên cho con may mắn gặp luật sư tận tình biện hộ và sự cứu độ của Đức Thầy! Trong phiên xử họ đã đưa ra cuốn video tape của người đàn bà cảnh sát giả dạng khách để buộc tội con là “contact với children” nhưng ông luật sư đã chứng minh với quan tòa là khi đưa bé bước vào cửa thì con đã lập tức quay lưng bước vào phòng không có mặt tại văn phòng... Video tape không có hình ảnh và giọng nói của con sau khi đưa bé bước vào nên quan tòa đã xử con vô tội. Còn vấn đề thứ hai “không treo bảng hiệu của tòa”. Cảnh sát quay phim video tape có tờ giấy “sign” của tòa còn cửa phòng con ở thì không phải có “sign” nên họ đã vô cớ buộc tội con không đúng! Còn hai cái “signs” của tòa ra lệnh “order” cho con thì người thư ký lại không “order” nên ông tòa ra lệnh cho con sau phiên xử phải ra tiệm “sign” để đặt bảng hiệu phải dán lên cửa võ đường và luôn cả chỗ con ở. Con đã tuân theo thực hành đúng luật! Đúng như Đức Thầy nói “họa vô đơn chí”, chuyện của con là do người quản chế và những người đại diện làm việc cho tòa đã sắp xếp để hãm hại con nhưng con đã hiểu mọi chuyện đã xảy ra là do ý Bề Trên muốn con phải tu hành đúng đắn và đạo đức hơn trong tương lai...

Tuy thoát nạn kỳ này nhưng biết vẫn phải cẩn thận hơn cho đến ngày con thật sự được tự do... Hôm tòa xử con biết có sự hiện diện và cứu độ của Đức Thầy nên đã cảm nhận được luồng điển Thanh Tịnh.

Con viết thư này để cảm tạ ơn cứu độ của Đức Thầy, con sẽ cố gắng thực hành theo lời chỉ dạy của Đức Thầy.

Kính thương,

Con

M B

---

---

Atlantic city, ngày 15/6/2002

M B,

*Thầy vui nhận được thư con báo tin sự thành quả của cuộc xử đã gỡ được một phần và con đã thấy rõ những người đã cố ý hại con, nhưng đối với người thật tâm tu, thì lần lần mọi sự sẽ được bình an, lần này con được cơ hội hiểu rõ giá trị của sự tu là vô cùng. Chúc con vui tiến.*

*Quý thương,*

*Vĩ Kiên*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**BẠN ĐẠO VIẾT**


---

Odensen, ngày 21-02-2002

Kính gửi hội Ái Hữu Vô Vi

HĐ là bạn đạo mới tại Đan Mạch đã thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến tháng bảy tròn được hai năm. Với sự đóng góp nhỏ bé, với khả năng thô sơ giới hạn, trước tiên HĐ thành thật đả tạ đáng toàn năng đã cống hiến cho chúng con phương pháp thiền đời đạo song tu, tự hành tự đạt. Sự gặt hái trong giây phút thanh tịnh của mình với sự dầy công đêm đêm hành thiền, ngày cũng như đêm. Bài học có trước lẫn thanh và ngược lại có thanh lẫn trước. Nhồi lên nhồi xuống nhiều lắm. Nhưng nhờ có ý chí đánh đuổi con ma lười biếng trong mình. Tuy nhiên HĐ cũng còn cần phải trao đổi rất nhiều kinh nghiệm học hỏi của tất cả bạn đạo vi vi trong cũng như ngoài. Xin bạn có ý kiến xây dựng thêm. Đúng như ý cha đã nói : Người khen mình cũng không lấy làm tự đắc, và người chê mình cũng không lấy làm buồn tủi.

Trong quá trình gần hai năm ,tuy có gặt hái chút ít thanh quang điển lành do bề trên ân chiếu. Có thể nói rằng cũng chính nhờ sự gặt hái trên, HĐ lần đầu tiên mạnh dạn cầm bút tác văn còn mộc mạc, xin các bạn hãy từ bi thương yêu và tha thứ. Không bằng nào mà cha không nhắc: Học nhẫn học hòa, sửa tâm sửa tánh, dẹp bỏ mọi tự ái từ bi sẽ bộc phát óc sáng tâm minh. HĐ đang còn phải học các bạn ơi! Chớ không giỏi gì hơn ai. Nhất là các bạn phụ nữ ơi! Chính nhờ vậy mà HĐ có cơ hội được tiếp xúc với vài bạn phụ nữ qua từ trường của mình đã cảm hóa được một phần trong thời điểm lúc bấy giờ, như đưa sự lắng dịu qua cơn lo buồn của họ với tâm thức bất ổn. Và bây giờ họ cũng đang tích cực tập hành pháp môn này. Đúng như lời cha đã nói các bạn cứ lo tu đi tùy duyên mà độ hành. Các bạn phụ nữ nào là không muốn mình trẻ đẹp mãi là tiên tại thế. Thì hãy cố gắng thực hành tự cứu pháp hành thiền đời đạo song tu của thiền sư Lương sĩ Hằng, gọi là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

*Thượng Đế đã ân xá hải hà  
Tình thương khí giới lót đường tiến lên  
Tâm linh khai triển vô cùng  
Đồng tâm hiệp lực đi về với cha.*

Kính bút,  
Nguyễn Hồng Đức  
Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình

---